
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีสอง) เป็นพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา  
อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ   
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร     
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 

  (๑) กระทู้ถาม         ไม่มี 

      (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       ไม่มี 

 (๓) รับรองรายงานการประชุม       ไม่มี  

     (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว      

    ร่างพระราชบัญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๓                
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  เป็นพิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณาร่างดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่มาตรา ๑๐ 

 

  มาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการต่างประเทศ      
 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง  ร้อยละ 15 เนื่องจาก      

เป็นการจัดงบประมาณแบบรวมศูนย์ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อาจมีความไม่โปร่งใสเกิดข้ึน  
 สมาชิกฯ  ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจาก 

กระทรวงการต่างประเทศ มีรายได้จากการท าหนังสือเดินทางและวีซ่า แต่ไม่มีการระบุรายได้ของกระทรวง  
จึงขอให้ส านักงบประมาณรวบรวมข้อมูลเงินนอกงบประมาณให้ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
  กรรมาธิการฯ  ชี้แจงว่ากรณีที่สมาชิกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการท าหนังสือเดินทางนั้น  
ในการท าหนังสือเดินทางได้มีเงินนอกงบประมาณที่ถือว่าเป็นการจัดเก็บรายได้ที่ด าเนินการโดยกรมการกงสุล 
เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงการต่างประเทศ ว่าสามารถน าเงินรายได้มาเป็น
ค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 13 ของรายได้ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศออกระเบียบรองรับการใช้จ่ายเงิน
ดังกล่าว ส่วนเงินที่เหลือจะน าส่งเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ 
ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากของกระทรวงอ่ืน  ๆ โดยด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2539  

 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างเดิมของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๘ เสียง 
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 มาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานในก ากับ 
   มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก 

ยังไม่มีมาตรการในการท าความเข้าใจและให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวกรณีฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และมาตรการแก้ไขปัญหากรณีผู้ประกอบการ
ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ส่งผลกระทบต่อ 
ประชาชนในพ้ืนที่และรายได้โดยรวมของประเทศโดยตรง นอกจากนี้ มาตรการสนับสนุนด้านการกีฬา  
ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  

 สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากมีการจัดตั้ง
หน่วยงานซ้ าซ้อน แต่ไม่สอดรับต่อการท างานและสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ 
งบประมาณดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา     
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจ านวนมาก จึงควรมีมาตรการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่านี้  

 กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้น ควรได้รับ  
การสนับสนุนและแก้ไขเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการส่งเสริมมาตรการการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศเป็นจ านวนมาก   

 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๔ เสียง  

  มาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และหน่วยงานในก ากับ     
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ 15 เนื่องจาก
กระทรวงจะต้องด าเนินการเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมให้เป็นรูปธรรม อาทิ เบี้ยยังชีพผู้พิการ       
เบี้ยผู้สูงอายุ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือสิทธิเด็กแรกเกิดให้เท่าเทียมกัน  
  สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยสถาบัน พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน  ที่ เกิดขึ้น 
เพ่ือสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัย และมีพันธกิจให้การช่วยเหลือในด้านการเงิน และสินเชื่อให้กับ 
องค์กรชุมชนเพ่ือท าบ้านมั่นคง แต่กลับท าให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และบุคลากร
ที่เข้าไปด าเนินการยังไม่ค่อยมีความพร้อมในการเข้าไปดูแลสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจให้กับประชาชน 
ซึ่งในปีนี้จะด าเนินการบ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร แต่ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ได้ตอบรับ เพราะไม่อยาก
แบกรับภาระหนี้สินที่อยู่อาศัยใหม่ นอกจากนี้ กระทรวงยังมีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
เบี้ยผู้สูงอายุ ซึ่งในหลายพื้นท่ีประชาชนยังไม่ได้รับสิทธิ์ 
  กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่ากรณีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมเป็นผู้ดูแล แต่ได้ถ่ายโอน
ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนเรื่องเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพ่ือสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด 
มีพัฒนาการที่ดี โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าหรับครอบครัวที่ยากจน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท/ปี 
นอกจากนี้ กระทรวงได้ดูแลกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในภาพรวมตามหลักการในเชิงยุทธศาสตร์ ส่วนการบริหาร
จัดการท้องถิ่นจะเป็นผู้ดูแล 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน 246 เสียง 
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  มาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ 
นวัตกรรม และหน่วยงานในก ากับ  
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก 
ไม่มีการระบุรายละเอียดในหลายโครงการ และการของบประมาณในบางโครงการไม่สอดคล้องกับ  
ความเป็นจริง     
   สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจากไม่ปรากฏ
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่กลับยังจัดสรรงบประมาณในรูปแบบเดิม ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และการเสนองบประมาณส าหรับงานวิจัยหลาย ๆ โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการ
และการแก้ ไขปัญ หาให้กับประชาชน นอกจากนี้  ต้ องมีการพัฒนาบุ คลากรทางการศึกษาให้ มี  
ความเป็นมืออาชีพเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และต้องมี
เกณฑ์จ าแนกการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา   
   กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมนั้น จัดสรรตามหลักเกณฑ์ความเหมาะสม และภารกิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสนอให้
แต่ละสถาบันปรับหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับบัณฑิต และตอบสนองต่อตลาดแรงงาน        
ในส่วนของงานวิจัยแต่ละสถาบัน อุดมศึกษาจะบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือให้ ได้ผลสัมฤทธิ์ 
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่การต่อยอดและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้กับสังคม     
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๙ เสียง 

  มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในก ากับ 
 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก       

เป็นงบประมาณของกรมวิชาการเกษตร พบว่าผิดปกต ิอาทิ กรณีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจาก           

มีข้อสงสัยในการของบประมาณของกรมวิชาการเกษตร โดยให้กลับไปทบทวนใหม่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตร    
ได้แก้ไขเอกสารและให้เหตุผลว่าเอกสารชุดเเรกที่ส่งมานั้นผิด แต่ถ้าตรวจไม่พบจะท าให้สูญเสียงบประมาณ  
จึงเป็นเหตุผลว่า เหตุใดจึงต้องปรับลดงบประมาณสูงถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นการปรับลดงบประมาณในภาพรวม  
ไม่ใช่โครงการใดโครงการหนึ่ง 

 กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่ายืนตามที่กรรมาธิการแก้ไข 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๕ เสียง 

  มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม      
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก       
พบความผิดปกติ ในการยื่นสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานของบางหน่วยงาน และควรปรั บแผนแม่บท  
ถอดโครงการที่ซ้ าซ้อนและไม่คุ้มค่าให้อยู่ในกรอบของงบประมาณที่เป็นไปได้  
   สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจาก            
บางโครงการของกรมเจ้าท่าไม่มีการท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการทักท้วงจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้  
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กรมท่าอากาศยานยังใช้งบประมาณอย่างสิ้นเปลืองและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยของบประมาณส าหรับจัดซื้อ
รถดับเพลิงอากาศยานแต่กลับไม่ได้ใช้งาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ของบประมาณส าหรับจัดซื้อ
รถดับเพลิงอากาศยานเพ่ิมเติมอีก และเมื่อกรรมาธิการได้สอบถามถึงเหตุผลที่ต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม  
กรมท่าอากาศได้ชี้แจงว่าองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO) ก าหนดว่ารถดับเพลิงอากาศยาน    
ที่มีอายุเกิน ๒๐ ไม่สามารถน ามาใช้งานได้ แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงน ามาใช้งานไม่ได้  
  กรรมาธิการฯ ชี้แจงในประเด็นการจัดซื้อรถดับเพลิงอากาศของกรมท่าอากาศยาน จ านวน   
๖ คัน โดยได้ปรับลดเหลือ จ านวน ๒ คัน ซึ่งการย้ายรถดับเพลิงอากาศจากจังหวัดกระบี่ไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ 
เนื่องจาก  ICAO ก าหนดไว้ว่าสนามบินต้องมีระบบป้องกันความปลอดภัยทั้ งรถดับเพลิง รถฉีดน้ า  
และรถฉีดโฟม อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP  
ที่จังหวัดบุรีรัมย์ จึงจ าเป็นต้องใช้รถดับเพลิงอากาศยานคันใหญ่เพ่ือรองรับการป้องกันความปลอดภั ยให้แก่
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมการแข่งขันดังกล่าว 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๒ เสียง 

  มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคม และหน่วยงาน
ในก ากับ           

 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก        

ในยุคดิจิทัลประชาชนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด ด้วยวาจาที่ ไม่สุภาพ  
และโครงการบางโครงการที่ได้จัดตั้งขึ้นมาไม่มีความโปร่งใส 

 สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจาก 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ และสังคมมีมาตรการแก้ไขปัญหาการรับข้อมูลข่าวสารที่ ไม่ถูกต้อง  
และมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากกลุ่มมิจฉาชีพอย่างไร นอกจากนี้ กรณีใน 3 จังหวัดภาคใต้  
และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา มีการขอให้ประชาชนลงทะเบียนซิมการ์ดแบบอัตลักษณ์ แต่ตามระเบียบ 
ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.  
ก าหนดใหล้งทะเบียนเฉพาะผู้ที่ชื้อซิมการ์ดใหม่ เหตุใดจึงบังคับใช้เฉพาะพ้ืนที่ดังกล่าว 

 กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่ายืนตามที่กรรมาธิการแก้ไข 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๑ เสียง 

  มาตรา ๑๗  งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานในก ากับ 
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีสมาชิกฯ ขออนุญาตอภิปรายในฐานะ       
ที่กรรมาธิการมีการแก้ไข 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก
โครงการที่เอกชนเป็นผู้สร้างปัญหา แต่กลับเป็นภาระของรัฐบาลในการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการฟื้นฟู
ของรัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ปัญหา และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนในพ้ืนที่ใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคได้ดังเดิม 
จึงต้องมีการทบทวนแผนฟ้ืนฟูดังกล่าวใหม่อีกครั้งว่ามีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้ งในประเทศและต่างประเทศ จึงควรปรับ
โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีความเหมาะสม และควรสร้าง 
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ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับป่า
อย่างยั่งยืน  
  สมาชิกฯ ขออนุญาตอภิปรายในฐานะที่กรรมาธิการมีการแก้ไข เนื่องจากการจัดสรร
งบประมาณส าหรับแก้ปัญหาฝุ่นละอองไม่มีความเหมาะสม และไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
อีกทั้งการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยังไม่เหมาะสม ทั้งที่หน่วยงานเหล่านี้มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง และควรมี
งบประมาณส าหรับศึกษาและปกป้องกันภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย 
  กรรมาธิการฯ ชี้แจงกรณีโครงการฟ้ืนฟูของรัฐบาลว่า ในปัจจุบันหน่วยงานได้แจ้งความ 
ต่ออัยการให้เรียกค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูต่อผู้ที่สร้างปัญหา ส่วนกรณีกรมทรัพยากรน้ า 
ได้มีการตั้งข้อสังเกตเช่นเดียวกับสมาชิกและมีการปรับลดงบประมาณแล้วเช่นกัน 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๖ เสียง  

  มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน       
   มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก 
การจัดท างบประมาณทางการเงินไม่มีความชัดเจน  
  ในการนี้ ไม่มีสมาชิกฯ ประสงค์จะอภิปราย 
  ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน 246 เสียง  

  มาตรา ๑๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในก ากับ   
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
   กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก
กระบวนการระบายข้าวมีความผิดปกติ การปฏิบัติงานบางขั้นตอนยังขาดความรอบคอบรัดกุม และขั้นตอน
การด าเนินการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวนมากแต่ขาดการบูรณาการร่วมกันจึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้น       
อีกทั้ง ยังมีหน่วยงานที่ตั้งผลสัมฤทธิ์ ไม่เหมาะสมท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินการ และควรหาทาง
แก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากกรณีที่สหรัฐอเมริกามีค าสั่งระงับ  
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) อย่างเป็นรูปธรรม  
   สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอปรับลดงบประมาณลง เนื่องจ าก
งบประมาณท่ีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่มีความเหมาะสม  
   กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจนั้นไม่เหมาะสมตามที่สมาชิกตั้งข้อสังเกต โดยสาเหตุที่มีการปรับลดงบประมาณ เนื่องจาก
การสอบถามถึงสาเหตุของกรณีที่สหรัฐอเมริกามีค าสั่งระงับ GSP ของประเทศไทย แต่กระทรวงพาณิชย์ 
กลับไม่ได้ให้ความส าคัญ และไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งที่ความเสียโดยรวมมีมูลค่า
มหาศาล อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน    
   ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๖ เสียง 

   มาตรา ๒๐ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย      
 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก 

รัฐบาลต้องด าเนินการให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล  
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กรุงเทพมหานคร และพัทยา ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ การโอนงบประมาณรายจ่าย
ระหว่างหน่วยงานของรัฐจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายอนุญาตให้กระท าได ้ 

 สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ โดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง เนื่องจาก 
การถ่ายโอนถนนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการถ่ายโอนให้ นอกจากนี้  
ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้าง อาทิ งบเงินอุดหนุนที่ไม่มีอ านาจใช้เอง เงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ และยังมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกหลายชนิดที่ยังไม่ได้น างานวิจัยมาพัฒนา 

 กรรมาธิการฯ ชี้แจงกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการทุจริต 
ในการก่อสร้างถนนยางพาราว่า ได้มีการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับฟังข้อมูลจากกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งยืนยันว่าถนนดังกล่าวได้ด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน มีการตรวจสอบเพ่ือให้ใช้งาน
ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งไม่มีการล็อกสเปกแต่อย่างใด     

 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๗ เสียง 
 

  มาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในก ากับ    
  มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

 สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง เนื่องจาก 
ความล้มเหลวของระบบการลงโทษผู้ต้องหา ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ต้องขังมีจ านวนมากเกินไป และการตัดสิน 
ของกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งความล้าหลังของกรมราชทัณฑ์ในการคืนผู้ต้องหาสู่สังคม และเสนอแนะ 
ให้แยกเรื่องของการลงโทษออกจากการฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง  
 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงกรณีการรับเงินค่าชดเชย 
ที่มีผู้ไม่ได้รับเงินชดเชยว่าอาจไม่ได้เข้าข่ายตามที่กฎหมายก าหนด อย่างไรก็ตาม ได้มีการน างบกลางมาใช้
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนหลายพันราย ส าหรับการดูแลผู้ต้องขังที่ท าผิดซ้ าซากนั้น ทางกระทรวง 
ได้ต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลบุคคลเหล่านี้ และได้ส่งข้อมูลข่าวสารไปยังสถานีต ารวจต่าง ๆ เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยในพื้นที ่
 กรรมาธิการฯ ชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนั้น สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณและความจ าเป็น รวมทั้งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๓ เสียง 
 

 มาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในก ากับ  
 กรรมาธิการขอสงวนความเห็นโดยขอตัดงบประมาณท่ีตั้งไว้ลง ร้อยละ ๑๕ เนื่องจาก 
กระทรวงแรงงานประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการปรับค่าแรง 
ขั้นต่ าซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลยังคงไม่เกิดขึ้น และการปรับโครงสร้างแรงงานไม่มีประสิทธิภาพ  
 สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง เนื่องจาก 
ระบบกองทุนประกันสังคมมีความจ าเป็นต่อประชาชนผู้ ใช้แรงงาน แต่สิทธิและความคุ้มครองยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  
 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔๔ เสียง 
 

 มาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานในก ากับ 
 มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  
 



- ๗ – 
 
 สมาชิกฯ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติโดยขอตัดงบประมาณที่ตั้งไว้ลง เนื่องจาก 
กระทรวงวัฒนธรรมมีหน้าที่ ในการเสริมสร้างอาวุธทางสมอง ให้กับประชาชน จึงควรใช้งบประมาณ 
ในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือสร้างสรรค์ความคิดและให้เกิดการเรียนรู้บนความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกัน  
ในส่วนงบประมาณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้น ได้รับการจัดสรรน้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม เห็นควรปรับลด
งบประมาณท่ีฟุ่มเฟือยและไม่มีความจ าเป็นลง  
 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการที่มีการแก้ไขด้วยคะแนน ๒๔0 เสียง 
 จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมในเวลา 0๒.๒๐ นาฬิกา และนัดประชุมในวันศุกร์ที่ 
๑๐ มกราคม 256๓ เวลา ๑๐.๐0 นาฬิกา 
 
พักการประชุมเวลา 0๒.๒๐ นาฬิกา 
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